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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

คร้ังท่ี 11/2552 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552  
วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.00 – 20.00 น. 
ณ สํานักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

---------------------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1. นายกําชัย  รังสิยานันต  ประธาน 
2. นายอุทัย  ดํารงธรรม  รองประธาน 
3. นายสุพจน  สิริธนาโชติ  รองประธาน 
4. นายวีระนจิ  เหลืองรัตนเจริญ  รองประธาน 
5. นายฐณัตพล  กาญจโนฬาร  เลขาธิการ 
6. นายศุภฤกษ  เหลืองโชคชัย  กรรมการ 
7. นายบุญลือ  คงยนตร  กรรมการ 
8. นายสมชาติ  วงศแกว   กรรมการ 

(แทนนายจรัญ สมภูมิ) 
ผูไมมาประชมุ 
1. นางปราณ ี  วนาดรวรวิศาล  รองประธาน 
2. นายอวิรุทธ  สมบูรณ   รองเลขาธิการ 
3. นายพิสิษฐ  พิถยชุณพงศ  เหรัญญิก 
4. นายธนารักษ ไทยเจยีมอารีย  กรรมการ 
5. นายนเวช  วัฒนลาภมงคล  กรรมการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายดนัย  จุลชาต   ท่ีปรึกษา 
2. นายกัมพล  ผาติกุลดิลก  ท่ีปรึกษา 
3. ม.ล.ราชันย  อรุณวงศ  ท่ีปรึกษา 
4. นายวินัย  รุงฤทธิเดช  สมาชิก 
5. นายศุภชัย  ชัยวัฒน   สมาชิก 
6. นายสวรรค   กุลชนก   ผอ.ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัสมุทรสงคราม 
7. นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต  นักวิชาการชํานาญการ 
8. นายวันชัย  ติขิณานนท  นักวิชาการชํานาญการ 
9. นางสาวชนางค เบ็งสงวน  เจาหนาท่ีสภาอุตสาหกรรมจังหวดัสมุทรสงคราม 
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เร่ิมประชุมเวลา  18.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 สํานักงานพาณิชยจงัหวัดสมุทรสงคราม สงแผนพับประชาสัมพันธการดําเนนิกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการ

ตลาดสินคาและบริการของจงัหวัดโครงการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑน้ํามันรําขาวอินทรีย จังหวดัลพบุรี 
โครงการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑผามัดหม่ี ยานการคาตลาดผาบานนาขา จังหวัดอุดรธานี และ โครงการเพ่ิม
ศักยภาพดานการตลาดผลิตภัณฑแปรรูปจากสุกร และยานการคาจังหวดันครปฐม มายังสํานักงานสภาฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 กรมการจัดหางาน สงวารสารขาวสารตลาดแรงงานไตรมาศท่ี 1 ป 2552 และ สถานการณตลาดแรงงาน ปท่ี 17 
ฉบับท่ี 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2552 มายังสํานักงานสภาฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.3 สํานักงานคลังจังหวดัสมุทรสงคราม สงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําเดอืน
สิงหาคม 2552 มายังสํานักงานสภาฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.4 กรมการคาภายใน สงจุลสารกรมการคาภายใน ปท่ี 5 ฉบับท่ี 57 ประจําเดือนกันยายน 2552 มายังสํานักงานสภาฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.5 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สงวารสารสภาอุตสาหกรรมจังหวดัอุบลราชธานี ปท่ี 3 ฉบับท่ี 17 
ประจําเดือนกนัยายน-ตุลาคม 2552 มายังสํานักงานสภาฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.6 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สงเอกสารรายงานตลาดแรงงานและการจัดทําแผนพัฒนากาํลังคนในระดับ
จังหวดั ประกอบดวย รายงานฉบับสมบูรณ บทสรุปผูบริหาร พรอมแผนซีดี มายังสํานักงานสภาฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.7 จังหวดัสมุทรสงคราม จัดโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข็มแข็ง” จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญขาราชการและ
ประชาชนชาวจังหวดัสมุทรสงครามเขารวมการรองเพลงชาติ ในวันจันทรท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18:00 ณ 
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.8 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รวมกับ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
สมุทรสงคราม กําหนดจัดอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน รุนท่ี 1 จํานวน 
50 คน ในวันท่ี 14-15 ธันวาคม 2552 ณ หองประชุมศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยไมคิด
คาใชจาย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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1.9 การเขารวมประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมตาง ๆ ในนามสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
วัน เดือน ป สถานที่ เร่ือง/เน้ือหา ผูเขารวมประชุม 
20 ต.ค.52 

 
หอง 2 ตํารวจภูธร 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม 
การบริหารงานตํารวจจังหวัดสมุทรสงคราม 

คุณอุทัย  ดํารงธรรม 

23 ต.ค.52 
 

สนามหนาศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม 

พิธีวันปยมหาราช ประจําป 2552 คุณกําชัย  รังสิยานันต 
นส.ชนางค  เบ็งสงวน 

29 ต.ค.52 
 

 

หองประชุมศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและ 
หัวหนาสวนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจําเดือนตุลาคม 2552 

คุณอุทัย  ดํารงธรรม 
 

10 พ.ย.52 
 

โรงแรมเวสเทิรนแกรนด 
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

คุณกําชัย  รังสิยานันต 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรอง 
2.1 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม คร้ังท่ี 11/2552 

มติท่ีประชุม รับทราบ และ รับรองระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม คร้ังท่ี 11/2552 

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม คร้ังท่ี 10/2552 
มติท่ีประชุม รับทราบ และ รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

สมุทรสงคราม คร้ังท่ี 10/2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 งบรายไดคาใชจาย ประจําเดือนตุลาคม 2552   
 

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
งบรายไดและคาใชจาย 

ประจําเดือน ตลุาคม 2552 
             บาท 

รายได         
 รายไดคาบริจาคสภา      211,000.09 

  รวมรายได      211,000.09 

คาใชจาย         

 เงินเดือน       6,500.00 

 คาไฟฟา       800.00 
 คาโทรศัพท      1,740.09 

 คาไปรษณยี-โทรเลข      263.00 
 คารับรอง       14,257.00 

 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ     223.00 
 คาใชจายเบ็ดเตล็ด      81,785.00 

 คาอุปกรณสํานักงาน      990.00 
 คาน้ํามัน       500.00 

  รวมคาใชจาย     107,058.09 

     103,942.00 รายไดมากกวาคาใชจาย 

 
รายรับ 211,000.09  
บวก ยอดคงเหลือเดือนกนัยายน 59,451.24  
คงเหลือ 270,451.33  
หัก รวมจายเดอืนตุลาคม 107,058.09  
คงเหลือ 163,393.24  
หัก เงินสดยอยในมือ 2,765.00  
ยอดคงเหลือในบัญชีออมทรัพยท้ังส้ิน 160,628.24  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ และ รับรองรายไดคาใชจาย ประจําเดือนตุลาคม 2552 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองท่ีติดตาม 
3.1 การจัดทําเวบไซตของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

เลขาธิการ คุณฐณัตพล กาญจโนฬาร ไดตกลงกับ บริษัท พาสทรู ซิสเต็มส จํากัด ในการจัดทําเวบไซต
ของสภาฯ มีคาดําเนนิการรวม 20,000 บาท ประกอบดวย ออกแบบและติดตั้งเวบไซด 
ดําเนินการดแูลระบบ 3 เดือนแรก จดโดเมน.com รายป และ บริการ hosting รายป  

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหเลขาฯ ดําเนินการตอ 
3.2 ผังเมือง 

เลขาธิการ คุณฐณัตพล กาญจโนฬาร มีหนังสือจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เชิญประชุม
คณะกรรมการผังเมืองและนคิมอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 5/2552 ในวันอังคารท่ี 17 พฤศจิกายน 
2552 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ หอง GS 1 ROOM 4 โซนซี ชั้น 3 สถาบันรหัสสากล  โดยขอ
เชิญทานประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามและทีมงานเขารวมประชมุ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3.2.2 ขอรองเรียนเร่ืองขอแกไชปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
สมุทรสงครามโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 

มติท่ีประชุม รับทราบ และ คณะทํางานเขาประชุมตามวันเวลาดังกลาว  
3.3 กิจกรรมหารายไดและเพิ่มสมาชิก 

เลขาธิการ คุณฐณัตพล กาญจโนฬาร สรุปรายรับ–รายจาย จากการแขงขนัโบวล่ิงสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงครามกระชบัความสัมพันธ มีรายรับ 290,000 บาท รายจาย 58,906 บาท 
คงเหลือ 231,094 บาท  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
4.1 คุณวินยั  รุงฤทธิเดช ผมและรวมกับสถาบัน ผอ. ภาค 4 สถาบันหนวยงานภาค 4 เปนท่ีตั้งของ สถาบันท่ีเราฝก

ฝมือท่ีเราดูแลอยู 7 จังหวดัมี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี คือทางสภาเรา
อยากจะทํางานรวมกับศูนยพัฒ แตละจังหวัดในเร่ืองโครงการ หลักสูตรลด การใชพลังงานในสถานประกอบการ
และการเพิ่มโปรดักสในสถานประกอบการ หลักสูตรเปนเร่ืองท่ีทางสภาตองคุยกบัศูนยพัฒในแตละจังหวัดวา
ผูประกอบการของแตละจังหวัดไมเหมือนกนั อีกหลักสูตรหนึ่งเร่ืองของการใชภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจ
การคา  เม่ือวานทางสถาบันท่ีเปนแมงานหลักเคาไดรับหลักการท่ีสภาภาคกลางเสนอเพียงแตวาแนวทางการ
ทํางานของแตละจังหวัด ตองอยูท่ีคณะกรรมการของสภาวา ของสมุทรสงคราม คิดวา 2 โครงการนี้ดีไหม หรือวา
จะเสนอโครงการอ่ืน  ทางศูนยพัฒและคณะทีมทํางานก็พรอมท่ีจะ ปรึกษาหารือและรวมท่ีจะทํางานไดดวยกัน 
เร่ืองหลักสูตรตางๆ ทางศูนยพัฒจะมีเมนูมาใหเราเลือก 
มติท่ีประชุม อนุมัติคณะทํางาน จํานวน 5 คน และแตงตัง้รองฯ สุพจน เปนหัวหนาคณะทํางาน  

4.2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะหสนับสนุนหรือสงทีมเขาแขงขันกอลฟเช่ือม
สัมพันธไมตรี คร้ังท่ี 11 ประจําป 2552 ในวันอาทิตยท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามโบนันซา กอลฟ แอนด 
คันทรีคลับ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา คาสมัครเขาแขงขันทีมละ 10,000 บาท จํานวน 4 คน คนท่ี 5 2,500 บาท 



มติท่ีประชุม ไมเขารวม 
4.3 จังหวดัสมุทรสงคราม ขอความรวมมือจําหนายสลากกาชาดการกุศล ประจําป 2552 จํานวน 10 เลม เลมละ 1,000 

บาท เปนเงิน 10,000 บาท และขอใหรวบรวมเงินสงท่ีทําการปกครองจังหวดัสมุทรสงครามภายในวันท่ี 9 
ธันวาคม 2552 
มติท่ีประชุม รับสลากกาชาดการกุศล จํานวน 10 เลม เปนเงิน 10,000 บาท 
กําหนดการประชุมคร้ังตอไป วันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2552 ณ สํานักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวดัสมุทรสงคราม 4.4 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ปดประชุมเวลา  20.00 น. 

 

 

ผูบันทึกรายงานการประชุม) (
นางสาวชนางค    เบ็งสงวน)                                                                    (

                                                         เจาหนาท่ีสภาอุตสาหกรรม จงัหวัดสมุทรสงคราม 
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                                                        (ผูตรวจรายงานการประชุม) 
นายฐณัตพล    กาญจโนฬาร)                                                                           (

                                                        เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จงัหวัดสมุทรสงคราม  

 
 

                                               
 
 

ผอ.ศูนยพฒันาฯ คุณสวรรค  กุลชนก ผมมาได 6 เดือนแลว พึ่งเขารวมประชุมคร้ังแรกกับสภาอุตสาหกรรม ผม
ชื่อสวรรค  กุลชนก ยายมาจากเพชรบูรณ มาสมุทรสงคราม 6 เดือนแลวครับ อีกคนหนึ่งก็
ผูชวยผม พึง่ยายมา อาทิตยท่ีแลว คุณสุมาลี  สุวรรณเกต ก็จะมีเร่ืองประชาสัมพันธ อยู 2 เร่ือง
ครับ เร่ืองแรกก็คือ เร่ืองการอบรม เจาหนาท่ีความปลอดภัย ซ่ึงเจาหนาท่ีความปลอดภัยของ
จังหวัดสมุทรสงคราม เปนการดูแลและควบคุมของสํานักงานสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน 
ซ่ึงกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดขออนญุาตเปนผูอบรมในหลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ระดับหัวหนางาน ก็เลยคุยกับพี่วิชุดา ซ่ึงจะเดินทางยายไปสระบุรี พรุงนี้คนใหมเคาจะมา
อาทิตยหนา ก็ไดคุยกันวา ดังนัน้จึงใหทางสวัสดิการแรงงานชวยประชาสัมพันธสงเจาหนาท่ี
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เขามาอบรบ  ทางเราจะอบรมใหฟรี ซ่ึงหลักสูตรนี้ไมตองเสียคาใชจาย ในการอบรมอาจจะ
ตองเดินทางไปอบรมท่ีอ่ืน และเราเปนหนวยฝกอบรมอยูแลว สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจะฝกอบรมใหโดยไมตองเสียตงัค ตั้งเปาไว 50 คนและก็จะใชวันท่ี  14-15 
ธันวาคม  2552 

คุณวินัย  รุงฤทธิเดช ผมและรวมกับสถาบัน ผอ. ภาค 4 สถาบันหนวยงานภาค 4 เปนท่ีตั้งของ สถาบันท่ีเราฝก
ฝมือท่ีเราดูแลอยู 7 จังหวัดมี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาคร นครปฐม 
กาญจนบุรี คือทางสภาเราอยากจะทํางานรวมกับศูนยพัฒ แตละจังหวัดในเร่ืองโครงการ 
หลักสูตรลด การใชพลังงานในสถานประกอบการและการเพิ่มโปรดักสในสถานประกอบการ 
หลักสูตรเปนเร่ืองท่ีทางสภาตองคยุกับศูนยพัฒในแตละจังหวัดวาผูประกอบการของแตละ
จังหวัดไมเหมือนกัน อีกหลักสูตรหนึ่งเร่ืองของการใชภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจการคา  
เม่ือวานทางสถาบันท่ีเปนแมงานหลักเคาไดรับหลักการท่ีสภาภาคกลางเสนอเพียงแตวาแนว
ทางการทํางานของแตละจังหวัด ตองอยูท่ีคณะกรรมการของสภาวา ของสมุทรสงคราม คิดวา 
2 โครงการนี้ดไีหม หรือวาจะเสนอโครงการอ่ืน  ทางศูนยพัฒและคณะทีมทํางานก็พรอมท่ีจะ 
ปรึกษาหารือและรวมท่ีจะทํางานไดดวยกัน เร่ืองหลักสูตรตางๆ ทางศูนยพัฒจะมีเมนูมาให
เราเลือก 

มติท่ีประชุม รับทราบ อนุมัติใหดําเนนิการไดเลย และตั้งคณะทํางานในเร่ืองนี้คือแตงตั้งใหคุณสุพจน สิริธ
นาโชติ เปนผูนําคณะทํางานกอนทานแรก 

 


